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ผู้มาประชุม 
1. นายฟ้าใหม่  จันทร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายอะจิระ  จันทาพรม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายวรพล  ลีเวียง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 
4. นายทองเรียน  ฝ่ายเพี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
5. นายนาดี  บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
6. นายชาญชัย  อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
7. นายประดิษ  ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
8. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
9. นายคำพันธ์  สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
10.นายธีระศักดิ ์  วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
11.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 10 
12.นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
13.นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
14.นายปานี  เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
15.นายเต็ม  นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
16.นายเชิดชัย     มั่นที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
17.นายพงษ์พฒัน์   อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
18.นายวิชัย  ยาริพันธ ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
19.นายผิน  รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
20.นายบุญเทียน  พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
21.น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
22.นายถาวร  บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
23.นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
4. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
5. นายประพันธ ์ เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
6. นางสาววิราศิณี  ปัชชน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสุจิตรา  จ่ิมอาษา   หัวหน้าฝ่ายหารเงินและบัญชี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
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เริ่มประชุมเวลา 10.15  น 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง                    
ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานสภาฯ  จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2567   
ฝ่ายบริหาร อบต.บ้านผ้ึงได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้ง
ท่ี 1/2567 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดทำโครงการบริการ
สาธารณะโดยโครงการท่ีจะดำเนินการไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ
เปล่ียนไปและสาระสำคัญเดิมไม่ได้เปล่ียนแปลงไป โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 
อำเภอและจังหวัดทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวถึง 
   ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2567  
              นายสมบูรณ์  นาคะอินทร์ 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
โดยมีโครงการท่ีเปล่ียนแปลงรายละเอียด 7 โครงการ 
1. โครงการขุดลอกห้วยฮ่องโคก บ้านผ้ึง  หมู่ 2  เปล่ียนเป็นโครงการขุดลอกห้วย

ส้มโฮง หมู่ 2 
2. โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง หมู่ท่ี 17 กว้าง 15 เมตร ยาว 510 เมตร ลึก 3.00 

เมตร เปล่ียนเป็นขนาด ความกว้าง 15 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
3. โครงการขุดลอกห้วยฮ่องเฮือ หมู่ 4  กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร เปล่ียนเป็น 

ความกว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 23 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.20 เมตร เปล่ียนเป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ช่วงท่ี 1 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1.,350 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา
โดยเฉล่ีย 0.20 เมตร 
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5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 20 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,700 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร เปล่ียนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
เปล่ียนเป็นก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250  เมตร หนา 
เฉล่ีย 0.40 เมตร 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร เปล่ียนเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

(การประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี  พ.ศ.2567  ครั้งท่ี 2   
เมื่อวันท่ี  22 สิงหาคม พ.ศ.2567) 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขในรายงานการประชุมสภา ครั้งท่ีแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองท่ีเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1  ฝ่ายบริหาร อบต.บ้านผ้ึง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567  ในรายการท่ีไม่ได้ใช้และหมดความจำเป็นเพื่อมาดำเนินโครงการในงบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตำบลบ้านผ้ึง ขอให้ท่านนายกช่วยนำเสนอต่อท่ีประชุม 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ให้ทางกองคลังช้ีแจงสถานการณ์คลังให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต. 
นางสุจิตรา จ่ิมอาสา - เรียนท่านประธาน และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉันขอช้ีแจงสถานะการเงินการคลังของ  
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี อบต.บ้านผ้ึง ให้ทราบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต้ังไว้ 

107,439,000 บาท ณ ปัจจุบัน มีรายรับ 94,687,807 บาท และมีรายจ่ายจริง 
75,900,000 บาท และคาดว่าจะมีรายจ่ายในเดือนกันยายนประมาณ 19 ล้านบาท สรุป
จะจ่ายประมาณ 95 ล้านบาท และจะมีรายรับเข้ามาอีก รวมแล้วจะมีรายรับประมาณ 
100 กว่าล้านบาท จะมีเงินงบประมาณเหลือประมาณ 4 ล้านกว่าบาท 
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นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอช้ีแจงให้ทราบถึงงบประมาณท่ี 
นายก อบต.  เหลือส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง  เนื่องจากมีตำแหน่งแต่ว่ายังไม่มี

เจ้าหน้าท่ีเป็นตำแหน่งว่าง ก็สามารถโอนงบประมาณมาทำโครงการพัฒนาได้  จึงจะขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในรายการท่ีไม่ได้ใช้และ
หมดความจำเป็นเพื่อมาดำเนินโครงการในค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลบ้านผ้ึง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ( อ่านรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติโอนงบประมาณและโครงการท่ีต้ังจ่ายใหม่) 
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ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายประพันธ์ เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอช้ีแจงระเบียบ 
ปลัด อบต.  ให้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ซึ่งบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 หมวด 4 การโอน
และการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมเห็นว่าการท่ีฝ่ายบริหารจะขอโอน 
ส.อบต.ม.10  งบประมาณในรายจ่ายท่ีไม่ได้ใช้และจะตกไป จะนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้

ประชาชนในตำบลเป็นโครงการท่ีดีแล้ว 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทางฝ่ายบริหารโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567  รวมจำนวนเงิน 3,900,200 บาท เพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 3,900,200 บาท ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ 22 เสียง 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรหรือไม ่
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมได้ลงพื้นท่ีพบปะกับพี่น้องบ้านนาโพธิ์  ผมขอให้ทางท่านสมาชิก อบต.หมู่ 12,หมู่ 17  
นายก อบต.  ได้ประสานกับทางผู้นำหมู่บ้าน หมู่ 12,หมู่ 17 ในเรื่องการขอบ้านเลขท่ี ทางกองช่างได้

ประสานกับทางอำเภอไว้แล้วและผมได้ไปพบปะกับทางพี่น้องทางบ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 
ได้ช้ีแจงให้ทราบถึงโครงการท่ีทางหมู่บ้านยังไม่เข้าใจและโครงการท่ีจะได้งบไปดำเนิน
โครงการพัฒนา เช่น หมู่ 2 หมู่ 10 หมู่ 19 หมู่ 20 หมู่ 23 ถึงห้วยเคบางพื้นท่ีด้วย ถ้า
พอจะขุดได้ก็จำเป็นต้องขุดให้เป็นร่องระบายน้ำเลย และได้พูดคุยกับทางลูกสาวของนาย
สนอง ทางนั้นก็อยากจะให้ขุดลอกห้วยฮ่องโสกด้วย เช่น โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง 
ขนาดความกว้าง 15 เมตร เฉพาะคันคูก็ประมาณ 10 เมตร ต้องเคลียร์พื้นท่ีให้จบ
เรียบร้อย 

นายทองเรียน ฝ่ายเพีย - ผมขอช้ีแจงโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 ความกว้าง 6 เมตร สามารถดำเนินการ 
ส.อบต.หมู่ 2 ได้ ผมกับผู้ใหญ่บ้านได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านยินยอมครับ 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 ถูกต้องแล้ว สามารถดำเนินการได้ครับ  
ส.อบต.หมู่ 10 ได้ประสานงานกับทางชาวบ้านไว้แล้ว 
นายบุญเทียน พรมสอน - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 20 ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้ 
ส.อบต.หมู่ 20 
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นายทักษิณ คู่แก้ว - ผมขอแจ้งโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 23 ท่อท่ีผู้รับเหมาเอาไปลงไว้ไม่ลึกมากทางไป 
ส.อบต.ม.23 ป่าช้า รถบรรทุกมันไปเหยียบท่อแตก 
นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ - ผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางของทางหลวงชนบทได้มาติดต้ังแล้ว ขอให้ทาง อบต. 
ส.อบต.ม.9 ไปย้ายหลอดไฟท่ีไม่ได้ใช้ไปติดท่ีจุดอื่นด้วย 
นายสมสี แปทา - ผมขอช้ีแจง เรื่อง การย้ายจุดหลอดไฟรายทางไปติดท่ีจุดใหม่ ถ้าท่ีใหม่ไม่มีสายดับก็ไม่ได้  
รองนายก อบต. อบต.ต้องต้ังงบประมาณไปดำเนินการใหม่ 
นายวรพล ลีเวียง - ผมขอแจ้ง ทางหมู่ 1 ท่ีไปซ่อมแซมและลงท่อไว้ ปัจจุบันท่อแตก จะขอหินและปูนซีเมนต์ 
ส.อบต.ม.1 ไปซ่อมแซม 
นายศรราม นาบุญ - ผมขอแจ้งเรื่องโถสุขภัณฑ์ปันสุข ทางหมู่บ้านไหนท่ีได้รับและดำเนินการเสร็จแล้ว ขอให้ 
เลขานุการนายก ถ่ายรูปส่งให้ด้วย 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มขีอปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา 12.15  น. 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)       ฟ้าใหม่  จันทร 
            ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   

เมื่อวันท่ี         กันยายน  2567  ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2567 แล้ว 
  เมื่อวันท่ี   30 สิงหาคม  พ.ศ.2567 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ฟ้าใหม่  จันทร 
               ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


